

# ระเบียบเจริญพระกรรมฐานโดยย่อ

หลวงพ่อดำรงจิตสมาธิเมื่อเมษายน 2507

ในขั้นต้นก่อนเจริญพระกรรมฐาน หรือก่อนสมาทานกรรมฐาน ให้สมาทานศีล ๘ ก่อน แล้วกำหนดใจไว้ว่านับตั้งแต่วิถีนี้ไป จนถึงเวลารุ่งอรุณเราจะไม่ทำให้ศีล ๘ ข้อใดข้อ ๑ ขาดโดยเจตนา แม้เหตุอันจะพึงเกิดขึ้นนั้นจะร้ายแรงเพียงใดก็ตาม เมื่อกำหนดใจอย่างนั้นแล้วจึงเริ่มสมาทานพระกรรมฐานดังต่อไปนี้

นะโมตัสสะ ภาคะวะโต อะระหะโต อัมมา อัมพุท อัสสะ  
นะโมตัสสะ ภาคะวะโต อะระหะโต อัมมา อัมพุท อัสสะ  
นะโมตัสสะ ภาคะวะโต อะระหะโต อัมมา อัมพุท อัสสะ

อิมายัง ภาคะวา อิตตะภาวัง คุมหากัง ปะริจะชามิ "ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

"ข้าพเจ้า ขออาราธนาบารมี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ บารมีพระธรรม และพระอริยสัจทั้งหลาย ครุบาอาจารย์ทั้งหลายสืบ ๆ กันมา มีหลวงพ่อดำรงจิต บารมีบารมีใดเป็นที่สุด ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง ๔๐ ทิศ พระปิติทั้ง ๘ และวิปัสสนาญาณทั้ง ๑ ขอพระกรรมฐานทั้ง ๔๐ ทิศ พระปิติทั้ง ๘ และวิปัสสนาญาณทั้ง ๑ จงมาบังเกิดปรากฏในกายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร ของข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้นี้ด้วยเถิด

ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งสมจิต สามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการณต่าง ๆ ทั้งเหตุ ผล อดีต อนาคต และปัจจุบัน ได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้ เมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใส และพยายามได้ตามความเป็นจริงทุกประการ เหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนี้โดยไม่ต้องกำหนดจิต แม้แต่ประการใด ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้นี้เถิด"

เมื่อสมาทานแล้ว อย่าเพิ่งเข้าสมาธิภาวนา จงเริ่มพิจารณา นีวรณ ๘ ประการให้ระงับเสียก่อน เพราะถ้า นีวรณไม่ระงับ หากภาวนาไปเลยทีเดียวนีวรณจะเข้ากวนจิต เป็นเหตุให้ญาณไม่เกิด ถ้าระงับ นีวรณได้แล้วญาณจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย นีวรณที่ควรระงับนั้นมีดังนี้

1. พิจารณาโทษของกามคุณ ให้เห็นว่าเป็นเครื่องทำให้เกิดทุกข์ภัยอันตราย เราจะไม่พอใจในกามคุณอีกต่อไป
2. พิจารณาโทษของพยาบาท ให้เห็นว่าการพยาบาทของฝั่งจอมลาภอันเป็นทุกข์ เราจะไม่มิตรกับคน และสัตว์ทั่วไป
3. ความว่าง เป็นอันตรายของความดี เราจะระงับความว่างเมื่อขณะเจริญพระกรรมฐาน
4. เมื่อขณะเจริญพระกรรมฐาน เราจะไม่นึกถึงเรื่องอื่นนอกจากการกำหนดลมหายใจเข้าออก และองค์ภาวนาเท่านั้น
5. เราจะตัดความสงสัยทั้งหมด และเชื่อว่าการเจริญพระกรรมฐานนี้จะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ มีความสุขทั้งชาตินี้ และชาติต่อไป

เมื่อปลงจิตระงับ นีวรณทั้ง ๘ นี้ จงไม่มีข้อใดข้อ ๑ กำเริบ แล้วเริ่มทำสมาธิตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน จนพอนึกความต้องการแล้ว เมื่อคลายสมาธิเปลี่ยนอิริยาบถตามสบายแต่อย่าเพิ่งละการกำหนดลมหายใจเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถพอลคลายความเมื่อชอบแล้วให้พิจารณาชั้น ๘ ดังต่อไปนี้

1. รูป คือร่างกายเรา และสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตาทั้งหมด
2. เวทนา คือความรู้สึกนึกคิดทางใจ
3. สัญญา คือความจำเรื่องราวต่าง ๆ
4. สังขาร คือการปรุงแต่ง ดบแต่ง เสริมสร้าง
5. วิญญาณ คือความรู้สึกทางประสาท

ให้พิจารณาว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๘ อย่างนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในชั้น ๘ และชั้น ๘ ก็ไม่มีในเรา ชั้น ๘ ทั้งที่เป็นตัวที่เราอาศัยและภายนอก ล้วนไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแตกสลายในที่สุด เราจะไม่กำหนดคิด และยึดมั่นในชั้น ๘ เราพอใจในพระนิพพาน ซึ่งเป็นดินแดนที่คงที่ มีแต่ความสุข หมดทุกข์ ไม่เปลี่ยนแปลง การพิจารณาอย่างนี้ทำให้เป็นเรื่องประจำใจ เห็นอะไรก็พิจารณาอย่างนี้ ทำได้ตลอดวันยิ่งดี เวลาประกอบการทำงานก็คิดได้พิจารณาได้ไม่หาม

### ธรรมเครื่องวัดใจ

1. เราเลิกยึดถือชั้น ๘ ว่าเป็นเราเป็นของเรา ได้หรือยัง
2. เราเลิกสงสัยในคุณพระรัตนตรัย โดยเอือมโสมเชื่อว่า คุณพระรัตนตรัยจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้หรือยัง
3. เรารักษาศีล ๘ ได้เด็ดขาด โดยจะไม่ทำให้ศีล ๘ ขาดโดยเจตนาได้หรือยัง
4. เราตัดความกำหนัดยินดี ในเพศตรงข้ามได้เด็ดขาดหรือยัง
5. เราเป็นคนมีเมตตาในบุคคลและสัตว์ทั้งปวง โดยไม่พยาบาทปองร้ายได้เด็ดขาดหรือยัง
6. เราละความกำหนัดยินดีในรูป ได้เด็ดขาดหรือยัง
7. เราละความกำหนัดยินดีในสิ่งอื่นนอกจากรูป มีเสียง กลิ่น รส สัมผัส และอารมณ์ยั่วเข้าภายในใจได้เด็ดขาดหรือยัง
8. เราละการถือตัวว่า เราดีกว่าเขา เราเสมอเขา เราเลวกว่าเขา ได้เด็ดขาดหรือยัง
9. เราเลิกการคิดฟุ้งซ่านได้หรือยัง
10. เราเป็นคนหมดใจ คือไม่รักไม่อินดีอะไรทั้งสิ้นแล้วหรือยัง

คุณธรรมทั้งหมดนี้ ถ้ามีในจิตของใครแน่นอน ไม่กำเริบแล้ว ท่านผู้นั้นถือว่าเป็นพระอรหันต์ ถ้าปฏิบัติได้ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๘ ท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามี ถ้าปฏิบัติได้ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามี

คาถาค่าง ๆ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกแก่ศิษย์นั้น ส่วนใหญ่เป็นคาถาที่ท่านได้จากกรมฐาน และท่านเจ้าของคาถาได้บอกต่อได้ ท่านบันทึกไว้ว่า “นักเจริญสมาธิถึงอารมณ์ฌานระทรงฌานได้ มีประเพณีที่ทราบกันว่า จะต้องเห็นและรับการศึกษาจากท่านที่เป็นอธิสมานกายเสมอ จนมีระเบียบว่า เมื่อก่อนจะทำกรรมฐานต้องเตรียมกระดาษลินสอไว้ เมื่อท่านบอกอะไรต้องรีบจด อย่าให้ค้างคินถึงสว่างจะลืมคาถาบางตอน ด้านที่ทรงฌานไม่พบเรื่องอย่างนี้ จะเป็นเรื่องทรงฌานที่แปลกมาก อาจจะเป็นฌานก็ได้”

การรวบรวมคาถานี้ผู้จัดทำรวบรวมมาจากหนังสือต่าง ๆ บางที่จดเอาไว้เองบ้าง หลวงพี่และลูกศิษย์หลวงท่านกรุณาบอกให้บ้าง แต่ก็เชื่อได้ว่ายังไม่สมบูรณ์ เพราะอย่างน้อยหลวงพ่อบอกให้คาถาไว้บทหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นคาถาของหลวงปู่ปาน แต่ผู้จัดทำทกระดาษจดคาถานั้นยังไม่พบ ดังนั้น ถ้าท่านผู้ใดรู้คาถาอื่น ๆ ของหลวงพ่อบอกและจะกรุณาส่งมาให้รวบรวมไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นประโยชน์มาก

พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เนื่องในชีวิตประจำวัน และเป็นประเพณีไทยแต่เดิมมา รวมทั้งพิธีที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีอยู่มาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกได้นำมาอธิบายให้ศิษย์ได้เข้าใจวิธีปฏิบัติและที่มาของพิธีกรรมเหล่านั้น ทำให้ได้เห็นความฉลาดของคนไทยในอดีต นอกจากนี้พระเดชพระคุณท่านยังได้สอนวิธีใช้หรือวิธีทำโดยละเอียด และให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต ตลอดจนเอง ญาติมิตรและเพื่อนฝูง ผู้จัดทำได้รวบรวมพิธีกรรมต่าง ๆ ไว้ในที่นี้เช่นเดียวกัน พิธีกรรมเหล่านี้ยังมีเรื่องปลุกย่อย และการสงเคราะห์เฉพาะเป็นบางครั้งคราวที่หลวงพ่อบอกทำให้อีกมาก เช่น การแก้โรคไหลตาย, การป้องกันไฟไหม้บ้าน, การแก้กรรมต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งจะได้รวบรวมให้สมบูรณ์ต่อไปในโอกาสหน้า

## พระพุทธคาถา

สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังทุกโธ นะโมพุทธาอะ

ท่านให้บูชาพระคือสวดมนต์ทุกคืน ๆ ละ 7 จบ

ห้าวันหาราชทั้ง 4 ป่านามอบให้วันที่ 21 สิงหาคม 2509 เวลา 9 น. ณ สำนักพระยาชม ท่านพระยาชมบอกให้ทราบว่าการหาราชทั้ง 4 จะมาคุยด้วย แล้วห้าวันหาราชทั้ง 4 ก็มา ท่านท้าวธรรมมาก่อนแล้วท้าววิรุฬหก ท้าววิรุฬภักษ์ และท้าวเวสสุวรรณมาตามลำดับ ท่านเอาคาถามาให้ดูบอกว่า พระอินทร์ให้นำมาถวาย โดยกล่าวว่า พระอินทร์รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เอามาให้ ท่านว่าคณะท่านทั้ง 4 และเทวดาจะตามรักษาคาถานี้ให้เป็นไปตามนั้น อานุภาพ คาถานี้ดังนี้

1. ศัตรูจะพินาศไปเองเมื่อคิดประทุษร้าย

2. จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการตามที่ปรารถนา
3. จะสามารถเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ เห็นได้ชัดเจนทุกประการ และทุกขณะที่ประสงค์จะเห็น
4. เข้าให้ศิษย์ผู้เรียนที่พิชิตภูญาณและเรียนไปปรนโลกได้มีญาณเครื่องเห็นแจ่มใส

## คาถามงกุฎพระพุทธรเจ้า

อิตปิโส วิสเสอิ อีสเส พุทธะนามะนิ

อิมเภา พุทธะตังโสอิ อโธคัง พุทธะปิลิอิ

หลวงพ่อบอกเล่าถึงความเป็นมาและวิธีใช้คาถาบทนี้ไว้ดังนี้ สมัยหนึ่ง มีคนเข้ามาหาท่านแล้วเขาส่งหนังสือมาให้ เวลานั้นเป็นเวลาค่ำ ท่านบอกว่าเวลาค่ำอย่างนี้อ่านหนังสือไม่ออก จะต้องจุดไฟ แล้วก็ใช้แสงไฟส่องอ่าน พอตกเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านเจริญพระกรรมฐาน ก็ใช้กำลังของอภิภูญาต สัจจิตโดยโธมโธมอทธิไม่ใช่อภิภูญาใหญ่ ขึ้นไปนมัสการสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่จุฬามณีเจดีย์สถาน เมื่อไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระพิชิตมาร พอเงยหน้าขึ้น องค์สมเด็จพระชินศรีก็ตรัสว่า ตามธรรมคาถาพระนัตถ์ไม่มีแสงไฟ ก็ควรจะอ่านหนังสือออก ท่านก็ถามว่า ทำอย่างไรจึงจะอ่านออกพระพุทธเจ้าข้า สมเด็จพระนัตถ์ตรัสว่า พิชิตภูญาตของเรามีแล้วแต่อาศัยที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเต็ม พิชิตภูญาตจึงไม่แจ่มใสเหมือนพระอริยเจ้า ฉะนั้นเพื่อจะให้ความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัด ควรปฏิบัติแบบนี้ ควรใช้คาถานี้ไปภาวนาจนกว่าจะเป็นญาณสมาบัติ คาถาก็คือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าคาถาว่าดังนี้

อิตปิโส วิสเสอิ อีสเส พุทธะนามะนิ อิมเภา พุทธะตังโสอิ อโธคัง พุทธะปิลิอิ

สมเด็จพระนัตถ์ว่าคาถานี้ถ้าไปเรียนและภาวนาทำให้เป็นญาณนิมิตต่าง ๆ จะแจ่มใส คนที่ตาไม่ตีย่านหนังสือออกได้หรือว่าเวลามืด ๆ ก็อ่านหนังสือออก หลวงพ่อบอกทำ มาทำได้ไม่นานทันเพียงครูเถียวจิตเข้าอิธฌานสี่ ทรงฌานสี่สบาย ๆ ก็เลี้ยวกันถึงฌานแปด อิธฌานแปดสบายก็หลบลมมาถึงฌานสี่ในรูปฌาน ทำไปทำมาก็ลองหลับตาอ่านหนังสือก็เห็นอ่านออก แคว้นนี้จะใช้ทั่ว ๆ ไปไม่ได้เอาไว้ใช้แต่เมื่อมันจำเป็น จำเป็นจริง ๆ ไม่ต้องหยิบหนังสือมาเป็นแต่เพียงนึกว่าอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นเขาว่าอย่างไร หลวงพ่อบอกว่า “ใครอ่านแล้วเอาไปทำให้งงอย่าทำคนเป็นคนวิเศษ เวลาอ่านหนังสือค่อนหน้าคนมันอ่านไม่ออกจริง ๆ ก็ใช้ไฟใช้แว่นส่อง ถ้ามันจำเป็นจริง ๆ ก็เอาจิตสืบจากภาพหนังสือมันเสีย ใจใจอย่างเดียวก็น่าจะอ่านหนังสือออก”

## คาถาเรียกจิตคน

จิตตะ มหาจิตตัง ปิยัง มะมะ

# คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

วันที่ 1 สิงหาคม 2506 พระชินาสภ หมายถึงพระอรหันต์ คือเป็นผู้มีกิเลสสิ้นไปแล้วหมดไปแล้ว ได้มาบอกคาถาเรียกจิต คนสำหรับเทศน์ สำหรับอบรม สำหรับสนทนา ทำให้ใจคนนั้นม นานา คาถาว่าอย่างนี้ จิตตะ มหาจิตตั้ง ปิยัง มะมะ ท่านว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาติแล้ว นี้ท่านอนุญาติแล้วให้ใช้ได้

พุทธะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ  
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา  
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

## คาถาสอนกลับผู้กระทำไสยศาสตร์

สัมปจิตฉานมิ

คาถาบทนี้ พระองค์ที่ 10 มาบอกหลวงพ่อบุญพาในขณะทีหลวงพ่อก พักอยู่ที่เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2529 เวลา 05.00 น.

ก่อนนอนหลวงพ่อนอนภาวนาเป็นปกติ คืนขึ้นมามีอาการ ปากขยับไม่ได้ มือขยับไม่ได้ รู้สึกอึดอัด คล้ายเป็นอัมพาต แต่ ใจสบาย พระองค์ที่ 10 มาบอกว่า "เวลานี้มีคนคิดทำให้เธอเป็น แบบนี้" และท่านให้เห็นตัวผู้ทำชัณเจน พระองค์ที่ 10 ให้ภาวนาว่า "สัมปจิตฉานมิ" จึงคลายตัว

คาถาบทนี้ไม่ได้ให้ใช้เฉพาะหลวงพ่อบุญพาเท่านั้น อนุญาติให้ พุทธบริษัทศิษยานุศิษย์ และลูกหลานหลวงพ่อบุญพาใช้ได้ด้วย

ก่อนนอนภาวนาให้ตั้ง นะโม 3 จบ และท่องด้วย  
พุทธัง สรวัง ศังขามิ  
อัมมัง สรวัง ศังขามิ  
สังฆัง สรวัง ศังขามิ  
และสวด "อิติปิโส" 3 จบ จึงภาวนาเรื่อยๆ ไป ในขณะที่ภาวนาให้ทำใจสบาย ๆ

ผลของคาถาบทนี้ จะมีผลต่อผู้สั่ง ผู้รับคำสั่ง ผู้ร่วมมือ และ ผู้กระทำได้ไสยศาสตร์มายังเราโดยอับพหันธ์

ผลพิเศษ ถ้าตั้งใจรักษาถือ 6 บริสุทธิ หรือตั้งใจรักษา กรรมบถ 10 ได้ครบถ้วน สามารถระงับนิรชา 6 ได้ ภาวนารินละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 เดือน คิดต่อกันจะมีผลคล้ายอภิญา

หมายเหตุ  
"สัมปจิตฉานมิ" อ่านว่า สัม-ปะ-จิต-ฉา-มิ คาถาบทนี้ใช้ได้ เฉพาะผู้ที่เป็ น สัมมาทิฏฐิ เท่านั้น ไม่มีผลสำหรับผู้เป็น มิฉฉานทิฏฐิ

## คาถาป้องกันคุณไสย

เมสัมมุชชา สัพพาทะระติ เตสัมมุชชา

ถ้าศัตรูทำคุณไสย เราว่าคาถานี้ คุณไสยนั้นจะย้ายกลับเข้า ตัวผู้ทำ

ถ้าทำเป็นตะกุก หันหน้าตะกุกเข้าห้องคนคลอกนุตร

ท่านห้ามทำแฉกเด็ก ด้วยจะเป็นอันตรายกับเด็ก

เรียนมาจากครู พึงอายุ 99 ปี ก่อนจะสวดคาถานี้ ท่านให้ตั้ง นะโม 3 จบ นมัสการสวดมนต์ พุทธัง สรวัง ศังขามิ, อัมมัง, สังฆัง, สมาทานศีล 6 ปาณา 7 ลา สุราเมระยะ

เมื่อจบแล้ว สวดคาถานี้เข้าเย็น ครั้งละ 9 จบ การสวดมนต์ เข้าเย็นประจำวัน มีผลทอให้ทรงตัวได้ในความเป็นอยู่ จะถือเอา ความมั่งคั่งสมบูรณ์จริง ๆ ยังไม่ได้ มีผลทอมีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ ทอไม่ขาดมือเท่านั้น

ถ้าจะเอาผลให้ถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์ ตามที่คณะศิษย์หลวงพ่อบุญพาที่ศึกษาจากท่านแล้วนำไปปฏิบัติ เมื่อใช้คาถาบทนี้เจริญภาวนา จนจิตเป็นสมาธิ ทุกเช้า-ค่ำ มีผลเกิดลาภสักการะคล่องตัว และถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์อย่างคาดไม่ถึง

ถ้าท่านหาเวลาเจริญเป็นสมาธิอย่างแน่นนอนไม่ได้ ก็ขอให้ใช้ภาวนาเวธอนอน ขณะภาวนาไม่ต้องนับจบ ภาวนาเข้า ๆ พอสบายใจ ถ้าภาวนาจนถึงหลับได้จะดีมาก เมื่อคืนนอนขณะนอนอยู่อย่างนั้น ภาวนาค่อยใจสบาย ท่านทำอย่างนี้เสมอ ๆ จะมีลาภมาก รายได้สูง จิตใจจะเป็นสุขตลอดวัน

นอกจากสวดมนต์และภาวนาแล้วท่านให้ใส่บาตรทุกวัน ก่อนใส่บาตรให้ว่าคาถานี้ 1 จบ ถ้าหาโอกาสใส่บาตรไม่สะดวก ใช้เงินใส่กระป๋องหรือภาชนะ ก่อนใส่เงินว่าคาถานี้ 1 จบ เหมือนกันกับใส่บาตร เมื่อมีจำนวนมากแล้วซื้ออาหารไปถวายทานหรือ นำเงินไปถวายพระเป็นค่าอาหาร มีผลเหมือนกันกับใส่บาตรทุกประการ การนำเงินใส่แทนอาหาร ไม่จำกัดจำนวน ให้ทำตามความสะดวกของฐานะ

## คาถาเงินล้าน

สัมปจิตฉานมิ

นาสังสิโม

พรพมา จะ มหาเทวา สัพเพทถา ปะระอันติ  
พรพมา จะ มหาเทวา อภิลากา ภาวันตุ เม  
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภาวันตุ เม  
มิเตพาพุทธะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย  
วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา  
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ  
สวาโหม

สัมปจิตฉานมิ

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ๆ ๆ ๆ

วันที่ 1 สิงหาคม 2506 พระชินาสภ หมายถึงพระอรหันต์ คือเป็นผู้มีกิเลสสิ้นไปแล้วหมดไปแล้ว ได้มาบอกคาถาเรียกจิต คนสำหรับเทศน์ สำหรับอบรม สำหรับสนทนา ทำให้ใจคนนิยม มาหา คาถาร้อยอย่างนี้ จิตตะ มหาจิตตั้ง ปิธัง มะมะ ท่านว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้ว นี่ท่านอนุญาตแล้วก็ได้

### คาถาสอนองกลับผู้กระทำไสยศาสตร์

สัมปจิตตานิ

คาถาบทนี้ พระองค์ที่ 10 มาบอกหลวงพ่อก่อนที่หลวงพ่อกจะอยู่ที่เมืองศรีนครสวรรค์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2529 เวลา 05.00 น.

ก่อนนอนหลวงพ่อกนอนภาวนาเป็นปกติ ดิ้นขึ้นมามีอาการ ปากขยับไม่ได้ มือขยับไม่ได้ รู้สึกอึดอัด คล้ายเป็นอัมพาต แต่ใจสบาย พระองค์ที่ 10 มาบอกว่า "เวลานี้มีคนคิดทำให้เธอเป็นแบบนี้" และท่านให้เห็นตัวผู้ทำชดเจน พระองค์ที่ 10 ให้ภาวนาว่า "สัมปจิตตานิ" จึงคลายตัว

คาถาบทนี้ไม่ได้ให้ใช้เฉพาะหลวงพ่อกเท่านั้น อนุญาตให้พุทธบริษัทศิษยานุศิษย์ และลูกหลานหลวงพ่อกใช้ได้ด้วย

ก่อนนอนภาวนาให้ตั้ง นะโม 3 จบ และท่องด้วย

พุทธัง สรณัง ศักจณามิ

อัมมัง สรณัง ศักจณามิ

สังฆัง สรณัง ศักจณามิ

และสวด "อิติปิโส" 3 จบ จึงภาวนาเรื่อยๆ ไป ในขณะที่ภาวนาให้ทำใจสบาย ๆ

ผลของคาถาบทนี้ จะมีผลต่อผู้สั่ง ผู้รับคำสั่ง ผู้ร่วมมือ และผู้กระทำได้ไสยศาสตร์มาชั่วนิรันดร์โดยฉับพลัน

ผลพิเศษ ถ้าตั้งใจรักษาสิล 6 บริสุทธี หรือตั้งใจรักษากรรมบถ 10 ได้ครบถ้วน สามารถระงับนิรันดร์ 5 ได้ ภาวนารัตนละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 เดือน ติดต่อกันจะมีผลคล้ายอภิญญา

หมายเหตุ

"สัมปจิตตานิ" อ่านว่า สัม-ปะ-จิต-ตานิ คาถาบทนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็น สัมมาทิฎฐิ เท่านั้น ไม่มีผลสำหรับผู้เป็น มิจฉาทิฎฐิ

### คาถาป้องกันคุณไสย

เมสัมมุชชา สัพพาทะระติ เตสัมมุชชา

ถ้าศัตรูทำคุณไสย เราว่าคาถานี้ คุณไสยนั้นจะเข้าอกับเขา

ตัวผู้ทำ

ถ้าทำเป็นตะกุก ห้ามนำตะกุกเข้าห้องคนคลอดบุตร

ห้ามห้ามทำแจกเด็ก ด้วยจะเป็นอันตรายกับเด็ก

### คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

พุทธะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ

วิระตะโธ วิระโคณายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโธ พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ เมื่อพ.ศ. 2472 หลวงพ่อปาน เรือนมาจากครู ที่อายุ 99 ปี ก่อนจะสวรรคตท่านนี้ ท่านให้ตั้ง นะโม 3 จบ นมัสการสวดคัมภีร์ พุทธัง สรณัง ศักจณามิ, อัมมัง, สังฆัง, สมาทานสิล 5 ปาณา 108 สุราเมระชะ 1 เมื่อจบแล้ว สวรรคตท่านนี้เข้าเย็น ครั้งละ 9 จบ การสวดคัมภีร์ เข้าเย็นประจำวัน มีผลทอให้ทรงตัวได้ในความเป็นอยู่ จะถือเอาความมั่งคั่งสมบูรณ์จริง ๆ ยังไม่ได้ มีผลทอมีความคงอยู่ด้วยความ เป็นอยู่ พอไม่ขาดมือเท่านั้น

ถ้าจะเอาผลให้ถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์ ตามที่คณะศิษย์หลวงพ่อก ปานที่ศึกษาจากท่านแล้วนำไปปฏิบัติ เมื่อใช้คาถาบทนี้เจริญภาวนา จนจิตเป็นสมาธิ ทุกเช้า-ค่ำ มีผลเกิดลาภสักการะองค์ดี และถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์อย่างคาดไม่ถึง

ถ้าท่านหาเวลาเจริญเป็นสมาธิอย่างแน่นนอนไม่ได้ ก็ขอให้ใช้ภาวนาเวลานอน ขณะภาวนาไม่ต้องนับจบ ภาวนาซ้ำ ๆ พอสบายใจ ถ้าภาวนาจนถึงหลับได้จะดีมาก เมื่อตื่นนอนขณะนอนอยู่อย่างนั้น ภาวนาต่อจนใจสบาย ท่านทำอย่างนี้เสมอ ๆ จะมีลาภมาก รายได้สูง จิตใจจะเป็นสุขตลอดวัน

นอกจากสวดคัมภีร์และภาวนาแล้วท่านให้ใส่บาตรทุกวัน ก่อนใส่บาตรให้ว่าคาถานี้ 1 จบ ถ้าหาโอกาสใส่บาตรไม่สะดวก ใช้เงินใส่กระป๋องหรือภาชนะ ก่อนใส่เงินว่าคาถานี้ 1 จบ เหมือนกันกับใส่บาตร เมื่อมีจำนวนมากแล้วซื้ออาหารไปถวายทานหรือนำเงินไปถวายพระเป็นค่าอาหาร มีผลเหมือนกันกับใส่บาตรทุกประการ การนำเงินใส่แทนอาหาร ไม่จำกัดจำนวน ให้ทำตามความสะดวกของฐานะ

### คาถาเงินล้าน

สัมปจิตตานิ

นาสังสิโม

พรพมา จะ มหาเทวา สัพเพทักขา ปะวาอันติ

พรพมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภาวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภาวันตุ เม

มิเตหาหุหะติ

พุทธะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ วิระตะโธ

วิระโคณายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโธ พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ

สวาโหม

สัมปจิตตานิ

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤ ๆ

## ที่มาของคาถาเงินล้าน

ก่อนที่อยู่วัดทำฐานะเงินอยู่กระต๊อบ เงินร้อยก็หายากสำหรับเงินทำบุญ คาถาวิระตะโฮ ก็ทำเรื่อย ๆ ไป ต่อมาท่านก็มาหาบอกว่าคาถาบทหนึ่งที่เขาทำพระวัดพนัญเชิงอยุธยา มีเจ้าอาวาสองค์แรกท่านไปนั่งกรรมฐานและเสกด้วยคาถา บทนี้สามปี ท่านให้ลูด้วยอย่างวัดพนัญเชิงเงินชาดไทย ดังที่ท่านว่าเรื่อย

มาอีกปีหนึ่งกำลังบวงสรวงท่านบอกว่า "คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนนะ" ก็ใช้คาถาบทนั้นมาประมาณครึ่งปี คนมาทอดกฐินผ้าป่าได้เงินเป็นแสน นี่เห็นชัดเจน

แล้วต่อมาก็ปีหนึ่งท่านบอกว่า "คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินล้านนะ" ให้ว่าต่อเนื่องกันไป แล้วไปลง "คาถาวิระตะโฮ" ต่อมาก็จริง ๆ เพราะปี 27 ก็ใช้เงินล้านเป็นเดือน ซึ่งได้อย่างนี้เราก็คิดไม่ออก ต้องค่อย ๆ ใจเย็น ๆ

## คาถานวด

อิมัสมิงมาเอ อิมัตเต มาสัง วิสสัง อุเปมิ

หลวงพ่อบุญลิ่งดำ (ห้ามแปด)

ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยก่อนว่าคาถา แล้วให้ภาวนาเรื่อยไปขณะนวด

## พิธีพุทธอภิเชก

วิธีการปลุกพระ ปลุกผ้ายันต์ และวัดอุ้มงคลต่าง ๆ ถ้าพระเข้าชั้นที่เรียกว่า ได้ทิพจักขุญาณ โดยมากเขาไม่ทำเองนะ เขาเที่ยววานพระมาทำ พระพุทธเจ้าบ้าง พระปัจเจกพุทธเจ้าบ้าง พระอริยสงฆ์บ้าง เทวดาบ้าง พรหมบ้าง อันนี้ก็สบายดี

แต่หากว่าทำเองไม่ชำนาญก็เจ๊ง ตัวเองก็ยังคุ้มครองตัวเองไม่ค่อยได้ คนมันทำก็ตายนี้ แล้วมันจะไปคุ้มครองความตายของใครเขาได้

วิธีทำดังนี้บวงสรวงขุมขุมเทวดา อารอาณานิคมพระทั้งหมด ตั้งแต่พระพุทธรูปเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระอริยสาวกทั้งหมด พรหมทั้งหมด เทวดาทั้งหมด ครูบาอาจารย์ทั้งหมด ฉันทกยออดเลย ออกออกในเมื่ออารอาณานิคมเห็นท่านมากันครบถ้วนแล้วมาทำกัน เมื่อท่านบอกว่าไม่มีอะไรจะบรรจุแล้ว เติมแล้วฉันก็เลิก จงจำไว้ละ การที่เราจะเสกพระเสกยันต์อะไรต่ออะไรนี่นะ ถ้าเสกด้วยอำนาจกำลังของเราละก็ไม่อ้ำมันก็เสื่อม เราเนรมิตแค่นี้ไหน การเสกว่าคาถาต่าง ๆ นี่ก็เป็นการอารอาณานิคมของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือเทวดา หรือพรหมมาช่วย แต่ว่าคาถาบางอย่างก็จะว่าแต่เฉพาะบางจุด การเสกพระเสกเจ้าหรือว่าผ้ายันต์เสกอะไรต่ออะไรพวกนี้ ถ้าเราเอาตัวของเราออกเสีย เราไม่เข้าไปยุ่ง แต่อารอาณานิคมพระพุทธรูปเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระ

อริยสาวกทั้งหมด พรหมหรือเทวดาทั้งหมดท่านมาช่วย ท่านทำประเศียวเศียวสองสามนาทีมันก็เสร็จ ดีกว่าเราทำ 1,000 ปี แล้วเราจะเอาอะไรบ้างก็อารอาณานิคมท่าน บอกว่าขอให้ใช้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ แต่อย่าลืมนะ ถ้าใช้ในทางทุจริตหรือกฎของกรรมบังคับไม่มีอะไรจะคุ้มครองใครได้ ถ้าหากว่าใครเขาอยู่แล้วก็คอยพุง ๆ ให้เวลาน้อยลงไปในด้นหนึ่งได้ ถ้าใครดีขึ้นมาหน่อยก็พุงให้ตีมากได้ นี่เป็นกฎของอำนาจ พุทธบารมี ธรรมบารมี สังฆบารมี และพรหมและเทวดาทั้งหลาย การทำตัวเป็นคนแก่เองนะมันใช้ไม่ได้มันต้องให้พระท่านแก่ซี พระพุทธท่านแก่ พระธรรมท่านแก่ พระสงฆ์ท่านแก่ พรหมท่านแก่ เทวดาท่านแก่ ของที่เราทำเรา จะไปตามคุ้มครองชาวบ้านชาวเมืองได้ยังไปทุกคน ถ้าหากพระก็ดี พรหมก็ดี เทวดาก็ดี ท่านช่วยคุ้มครองท่านก็มองเห็นได้อันดี สงเคราะห์เขาได้โดยสะดวก

พระของท่าน หรือของ ๆ ท่านที่ออกแจกก็ตาม หลวงพ่อบุญลิ่งดำบอกว่าของ ๆ ท่านเป็นของคงกระพันชาตรี อันนี้ต้องจำกันไว้ด้วย ใครที่รับของ ๆ หลวงพ่อบุญลิ่งดำจงทราบไว้ หลวงพ่อบุญลิ่งดำไม่เคยมียอเรื่องคงกระพันชาตรี เพราะเรื่องนี้ ถ้าใครรับของคนนั้นก็ไถ่มันเป็นกฎของกรรม คนที่เหนียว ๆ อัง ไม่ออกหินไม้เข้า แต่ก็ทะลุทุกราย ถ้ากรรมชั่วมันเข้ามาถึงแล้ว กรรมที่เป็นบาปมันก็เปิดโอกาสให้คนหนึ่งเหนียวนี้ตายเพราะอาทุมนับไม่ถ้วน

ความมุ่งหมายในการใช้พระเครื่องคือ โดยมากพวกเรามักจะเข้าใจผิดกันที่พระท่านทำพระไว้ให้คล้องคอ ก็หมายถึงว่า บุคคลที่มีใจเคารพในพระพุทธรูปเจ้ามีใจเคารพในพระธรรม มีใจเคารพในพระอริยสงฆ์ แต่ทว่ามีกำลังใจที่เขาอิงพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการยังอ่อนอยู่

ฉะนั้น จึงได้ทำรูปเปรียบของพระพุทธรูปเจ้าก็ดี รูปเปรียบของพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดี ที่เป็นที่เคารพนับถือห้อยคอไว้ ถ้าหากว่าเรานึกถึงพระท่านไม่ออก จะได้นำพระขึ้นมาดู รูปนี้เป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแนะนำให้เราปฏิบัติปฏิบัติชอบ ตามระบอบแห่งความดีที่เรียกกันว่า พระธรรมวินัย นี่ความจริงเป็นความมุ่งหมายของผู้ที่ต้องการอย่างนั้น หมายความว่าคนที่มีพระห้อยคอ ควรจะทำใจอย่างพระหรือมีฉะนั้น คนที่มีพระห้อยคอ ก็ควรจะทำตามที่พระแนะนำ ให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แต่ว่าพวกเราอีกกับมาพลิกแพลงเสียเอาพระไปติดกับชาวบ้านเขาไปดูให้พระติดกัน

พระที่นำมาห้อยคอนี้ พระท่านทำขึ้นมาทีเดียวอาศัยอำนาจของพุทธานุภาพ พระอำนาจของพระพุทธรูปานุภาพนี้สามารถที่จะช่วยคนที่ไม่มีอายุขัยให้พ้นจากอันตรายได้

ที่เรียกว่า พระเครื่อง อันนี้ใช้ได้ แต่ถ้าหากจะเรียก เครื่องรางของขลัง อันนี้ใช้ไม่ได้ พระพุทธรูปของท่านทำมาไม่ใช่ของขลัง ท่านทำมาด้วยวิชาที่เขาเรียกว่า พุทธศาสตร์ ไม่ใช่ไสยศาสตร์ พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์มีค่าต่างกัน

พวกของชงนี่เป็นไสยศาสตร์ เขาทำมาเพื่อขาย สำหรับ  
พุทธศาสตร์ เขาทำเพื่อการสงเคราะห์ เพื่อให้บุคคลที่มีพระประเภท  
นี้ไว้ ถ้ามีจิตใจเคารพในคุณพระรัตนตรัย ถ้าไม่มีอวดูชช ถ้า  
อันตราของชีวิตจะพึงเกิดขึ้น ก็สามารถปลอดภัยจากอันตราช  
นั้นได้

### วิธีทำน้ำมัน

บันทึกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2506 ตรงกับแรม 9 ค่ำ  
เดือน 8 วันนี้เจริญกรรมฐานเวลา 8.30 น. จิตจับอานาปา และ  
ปราโมทย์ในพระนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อภาวะจิตเข้าสู่แดนพระ  
นิพพานพบท่านโมคคัลลาน์ และท่านก็จายขณะแล้วเข้าไปสู่หน้า  
ห้อง ๆ หนึ่งมีพระบอกว่าเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมา  
สัมพุทธเจ้า เห็นท่านเสด็จออกเรียบร้อยแล้วทรงนำบาตรมาอุกหนึ่ง ทรง  
เทน้ำเก่าในบาตรออกแล้ว ทรงคักน้ำใหม่ทำน้ำมัน คิดว่าท่านจะ  
รล้นชคนดีให้ แต่ความจริงกลายเป็นท่านสอนให้ทำน้ำมันโปรดคน  
น้ำมันที่ท่า หั้นเรียกคำจ้างราวไว้ ให้สงเคราะห์ด้วยอำนาจเมตตา  
แม้แต่ดอกไม้กุปเตียน ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็น ถ้าเขามีมา  
หรือหาได้ง่าย ก็ให้จัดหากมา ถ้าหาได้ยากก็ไม่ต้อง

ให้เอาน้ำใสในบาตรแล้วทิ้งจิตลงสู่ก้นบาตรระลึกถึง พระ  
พุทธคุณ. พระธรรมคุณ. พระสังฆคุณ ในอดีตทั้งหมด แล้วสวด  
อิติปิโสทั้งสามห้อง ชยะสวต ให้ทิ้งจิตลงก้นบาตรแล้วอธิษฐาน  
ว่า ขอกระแสน้ำนี้จงซาบซ่านไปทั่ววรกาศ กำจัดโรคพยาธิของ  
มนุษย์ทั้งหลาย และสัตว์ให้หายโดยฉับพลัน แล้วว่าอิติปิโสต่อไป  
อีกหลายจบก็ได้ ตามความพอใจ เมื่อพอใจแล้ว อธิษฐานตามเดิม  
อีกครั้ง เอมืออวนรอบบาตรว่าอิติปิโสห้องต้น วนครบ 1 รอบ  
ห้องสอง วนอีก 1 รอบ ห้องสาม วนอีก 1 รอบ เป็นเสร็จพิธี

### น้ำมันพระพุทธเจ้า

เวลานี้ได้ยื่นข่าวเขาบอกมีพระบางวัด เวลาที่ญาติโยมพุทธ  
บริษัทไปหา เขาบอกว่าเป็นงานศพ ออกมาซูด 2 องค์ 3 องค์  
ก็มาโจมตีเรื่องเชื่อน้ำมันนั้นมันดี เป็นต้น

อันที่จริง พระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจ  
คนเสียก่อน กำลังใจคนนะอยู่ระดับไหน และก็น้ำมันดีมันไร้ผล  
หรือเปล่า ไอ้ที่เขาหมอมันก็มี ที่ทำกันเลอะเทอะไร้ผลก็มี ก็รวม  
ความว่าคนดีน้ำมัน ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบ

จะขอนำเรื่องน้ำมันของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังสัก  
เรื่องหนึ่ง

ในพระธรรมบทภาคที่ 7 ท่านกล่าวว่าเป็นเรื่องบุพกรรมของ  
พระพุทธเจ้าเอง พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมัน จะ  
ได้รู้กันว่าควรทำน้ำมันพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอานนท์ทำ  
และพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วย (เป็นน้องชาย) และเป็น  
พุทธอุปถาก เป็นพระที่อุปถัมภ์เหมือนกับเจ้าตามตัวพระพุทธเจ้า

### การบนพระเจ้าพรหมมหาราช

ซึ่งต้องเอาเลือดสดทาปาก แต่ท่านให้ใช้อาหารที่มีเลือด  
หมูต้มรวมอยู่ด้วยถวายพระแทน  
พระเจ้าพรหม ใช้ผ้าเหลืองถวายพระ  
พระนางปทุมวดี ใช้ดอกไม้ 3 สี พูชา และถวายสังฆทาน

### การบนกรมหลวงชุมพร

ใครที่บนกับท่าน ให้บนก่อนเวลา 08.10 น. และก่อน  
เวลา 16.10 น. ส่วนอึ่งของก็มี ขนมจีนน้ำพริก ทองหยิบ ฝอย  
ทอง หมู ไข่ ข้าวสุกปากหม้อ

### เมื่อลืมกำบน

เมื่อวันวิสาขบูชาที่ 8 พฤษภาคม 2533 หลวงพ่อได้เดือน  
ผู้ที่เคยบนไว้แต่ลืมกำบน และจำไม่ได้ว่าบนอะไรไว้บ้าง ให้จัดของ  
กำบนดังนี้

- 1. บายศรีปากชาม 7 ชั้น
- 2. ข้าวปากหม้อ
- 3. ไข่ต้ม 1 ตัว
- 4. หัวหมู 1 หัว

ท่านให้ผู้นำชาวตั้งเครื่องสังเวยเหล่านี้บนโต๊ะกลางแจ้ง จุด  
เทียนอธิษฐานขอให้ท่านผู้มีพระคุณได้โปรดรับเครื่องสังเวยที่  
ข้าพเจ้าได้เคยบนไว้ และขอให้ลดโทษแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่นี้  
เป็นต้นไปเถิด

### ศาลพระภูมิ

สำหรับพระภูมิในปัจจุบัน ก็มีหลายท่านด้วยกันที่โจมตี  
พระภูมิ ทว่า การตั้งศาลพระภูมิไม่เป็นเรื่องเป็นราว แต่ก็  
อนุศาสนาจารย์ของกองทัพบกท่านหนึ่ง ฐานเคยออกอากาศเมื่อ  
สมัยที่เป็นร้อยตรี เคยโจมตีพระภูมิเหมือนกัน แล้วต่อมาเห็น  
คุณค่าของพระภูมิ เวลานี้เลยเป็นท่อมตั้งศาลพระภูมิไป

อันนี้ ผลอย่างนี้จะปรากฏขึ้นเพียงใด ก็เป็นเรื่องของท่าน  
ผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังให้ค่อย ๆ พิจารณากันไปเอง

### การตั้งศาลพระภูมิ

ผู้ถาม: เรื่องตั้งศาลพระภูมิ ขอให้หลวงพ่อนะนำหน้าพอจะ  
พอจะพอ: พิธีกรรมฉันไม่มีกับเขาหรอก เพราะเรื่องฉัน  
ไม่ได้ศึกษากับใครเขา ถ้าเมื่อก่อนฉันตั้งให้ ฉันใช้เชิญท้าวมหา  
เพราะท้าวมหาท้าวท่านเป็นนายพระภูมิ เมื่อเชิญมาแล้วท่านก็สั่ง  
ให้ลูกศิษย์ท่านรักษา ติกว่าเราขอร้อง ฉันทำแบบนี้

### ตั้งศาลบนศาลฟ้า

ผู้ถาม: แล้วการตั้งนี้ ถ้าคนที่จะตั้งบนศาลฟ้านี้ สมควร  
ไหมครับ?



### ตั้งศาลไว้ในบ้าน

ผู้ถาม : ข้าตั้งไว้ในบ้านเลขนี้ได้ไหมครับ  
 หลวงพ่อ : ไม่เป็นไร ๆ ที่คุณถามนี้ดี มีอยู่ครึ่งหนึ่งที่ฉันตั้งศาลอยู่นะ แจกที่จังหวัดอุทัยธานี แรกก็มีคนไปตั้งศาล พอไปถึงบ้านแล้วก็หาที่ตั้งไม่ได้ รั้นค้ำในศาลนั้นนะ ด้านหลังมันชนกับ เรียกว่าเป็นห้องแถวทั้งสองด้านนะ สมัยก่อนเขาขุดจากมุงสังกะสีหลังชนกัน ข้างหลังก็มีหลังคาปิด ด้านหน้าเป็นฟุตบาทที่ตั้งไม่ได้

พอไปตั้งเข้าแล้วก็ปรากฏว่า ฉันก็อื่นเหมือนกัน แรกถามว่าตั้งที่ไหน...ฉันก็นิ่ง เขาถามว่าที่นั่นได้ไหม...ที่นั่นได้ไหม...มันก็ไม่ได้ ไป ๆ มา ๆ ก็ไม่มีตำราจะพลิก ก็ถามพระภูมิที่นั่นว่า จะตั้งที่ไหนดี...นี่เขาเคารพนับถือ เขาจะตั้งศาลเป็นเครื่องบูชา แล้วก็สถานที่นั้นไม่เหมาะ ท่านจะเอาตรงไหน...ท่านคิดเสียใจเอาหัวนอนก้นแล้วกัน ได้เรื่องเลย ก็ตั้งศาลที่หัวนอน

เมื่อเชิญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเจ๊กคนนั้นก็ถูกนิทา เจ๊กคนนั้นบ้าไม่มีใครเขาตั้งศาลในบ้าน ไซ้โหม...ตั้งไว้บนที่นอนพระภูมิไม้ไผ่ วดนั้นเลยให้หลานมันถูกล้อตลอดเช้าวันรุ่งขึ้นที่ 2 หมม...น่าจะโมโหป้อ ๆ นะ เจ๊กคนนั้นแกชอาหุญ ต่อมาเวลาบวงสรวงหัวหมูก็หัวก็ตามแกเอาให้พริ้มหมด เวลานั้นแกตายไปแล้ว ลูกชายยกทำคอได้หมอลแล้วไว้วรชขึ้นนะ ก็เป็นอันว่าถ้าจะเป็นที่ไหนก็ได้นะ ไซ้โหม...เป็นการแสดงความเคารพนับถือกัน...ไว้ได้

### เจ้าที่

ผู้ถาม : เจ้าที่กับพระภูมิเทวดาต่างกันไหมครับ  
 หลวงพ่อ : เจ้าที่ต่างกับพระภูมิแน่ เพราะเจ้าที่เป็นคนก็ได้ เป็นสัตว์ก็ได้ เพราะเป็นเจ้าของที่ ไซ้โหม...คำว่า เจ้าที่ หมายถึงอากาศเทวดา หมายถึงเทวดาชั้นจาตุมาหาราช ถ้าอากาศเทวดาต้องใช้ศาล 4 เสา หรือ 6 เสา ภูมิเทวดาเขาใช้ศาลเสาเดียว ถ้าถามว่ากำลังอำนาจแตกต่างกันไหม...ก็ต้องตอบว่า เจ้าที่คือเทวดาชั้นจาตุมาหาราช คุณพระภูมิ พระภูมิหลายสิบจุดขึ้นกับจาตุมาหาราชจุดหนึ่ง เหมือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เอาคานนั้นนะ

หลวงพ่อ : เมื่อก่อนฤๅษีส่วนกุศล ท่านลงพระชาวมมาบอก ว่า เวลาที่เราเลิกบูชาพระ ตอนฤๅษีส่วนกุศลให้พระภูมิเขาบ้าง ท่านอาร์กขาอยู่ ควรจะให้ท่านโมทนาบ้าง ท่านบอกว่าภูมิเทวดาทำงานอยู่ใกล้ที่สุด ตามอาร์กขาคอยช่วยเหลืออยู่ ไม่บอกให้ท่านท่านก็โมทนาไม่ได้

### อยากให้เจ้าที่เขียน ๆ

ผู้ถาม : หลวงพ่อขอรับ กระผมอยากจะให้เจ้าที่เจ้าทางได้บุญแรง ๆ (หัวเราะ) และจะทำบุญกุศลกับหลวงพ่อบรรเทาโทษอย่างใดจึงจะเขียน ๆ ครับ  
 หลวงพ่อ : ใ้ทให้เขียนนะ เราทำกันไม่ได้หรอกนะ มัน

สุดแล้วแต่เทวดาองค์นั้นจะเป็นใคร ภูมิเทวดาก็มีกำลังไม่เสมอกัน ถ้าเราสามารถเห็นได้นะ ถ้าเห็นได้คงค้ำโหมมือขวา ถ้ามีสีแดงจัด เข้มจัด องค์นั้นมีอำนาจมาก มีตรงเข้มน้อยมีอำนาจน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เขียนไม่หนัก ถ้าจะเขียนสถานที่นั้นต้องเป็นมุมหนึ่งของตัวมาหาราช ถ้าอุทิศให้ตัวมาหาราชมาคุณพระภูมิอยู่ตรงนั้น ตรงนั้นเขียนแน่ นี่เราเคยทำกันไม่ได้นะ เรายังไว้ดีกว่า ทำบุญตามปกติเท่าที่มีสติกว่า...ใจสบาย ดันร่นกันไปตั้งเอาเทวดามาทรงหนี้

### เจ้าที่เจ้าทาง

ผู้ถาม : มีคนเขาบอกว่าบ้านลูก สาเหตุที่รุ่นวายแถมมีลูกติดเกิดขึ้น เขาบอกว่ามาจากเจ้าที่ไม่ตั้งศาลให้ ไม่ทรมาน...  
 อธิพอกับเจ้าของบ้านหรือหรือคะ...?

หลวงพ่อ : ไม่อยาก...โทษนี่ไม่อยาก ไม่เห็นตัว โทษเจ้าที่ ท่านแน่หรือไม่แน่...ดูก่อน! เจ้าที่ความจริงเขาไม่ทำอะไรถึงตาย ถ้าเขาจริง ๆ นะ จะเอาแค่ ป่วยหนาว ๆ ร้อน ๆ ผิวเนื้อผิวตัวจะร้อน เทวดาทำคนตายไม่ได้

เจ้าที่เขเป็นเทวดา ย่อมมีลูกน้องเป็นสัมภเวสี คนที่องโทษเราต้องเป็นสัมภเวสี ไม่ใช่เทวดา ราชการนี้มันผิดที่ไม่ใช่เจ้าที่ แต่เป็นเจ้าทาง

### ตั้งศาลพระภูมิไว้ในใจ

ผู้ถาม : ลูกฟังเรื่องศาลพระภูมิจากหลวงพ่อก็มีศรัทธาอยากจะตั้งบ้าง ก็บังเอิญที่บ้านเป็นที่ทรัพย์สิน บอกสามี สามีกับบอกว่าที่ทรัพย์สิน -ในหลวง- ท่านเป็นพระภูมิใหญ่อยู่แล้ว ลูกก็เลยตั้งไม่ได้ เพราะความขัดข้องกัน อยากเรียนถามว่า ถ้าหากตั้งไม่ได้แต่จิตระลึกอยู่เสมอ และอยากจะทำปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เทวดาที่เป็นพระภูมิที่นั่นจะทำได้ไหมคะ...?

หลวงพ่อ : (หัวเราะ) เอาอย่างนี้ซิ เวลาบูชาพระก็ตามหรือกราบพระก็ตาม จิตใจยอมรับนับถือ ไซ้ได้เลย

### การเปลี่ยนชื่อ

ไ้เรื่องเปลี่ยนชื่อที่เหมือนกัน บางคนจดหมายไปขอเปลี่ยนชื่อ ก็นึกในใจจะเปลี่ยนกันทำไม... คือว่าไ้พวกโทรพวกห้อยมันโกหกชาวบ้านเขา มันมาตั้งสมื่อ จอมพลแปลก ให้เปลี่ยนชื่อ ผู้ชายที่ชื่อคล้ายผู้หญิง ในนิลาชื่อของผู้หญิงก็ให้เปลี่ยนเสียใหม่ ทีนี้เจ้าโทรเจ้าห้อยก็เอาเลย มีเลข... มีศรี... มนตรี ฯลฯ ตั้งขึ้นมาเลย

ถ้าชื่อผู้ชายต้องมีเลขนำหน้า มีมนครินำหน้านี้ดี ชื่อผู้หญิงมีศรีนำหน้านี้ดี ใ้ตัวดี ๆ นำหน้าเข้าจะวางกันเป็นแถว มันเข้าจริง ๆ ชื่อเพราะพริ้งมีเลข... มีศรี... มีมนครี แทน...เดินเข้าจะวางกันเป็นแถว ใ้คนเราถ้ามั่นถึกันที่ชื่อ ถ้าชื่อรวยมันก็ไม่มันจนนะ ไซ้โหม... ชื่อนายรวยเสียอย่าง...ไม่จน มันไม่ใช่ดีที่ชื่อ